

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-GT

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

V/v cung cấp các tài liệu liên quan đến
đường trục chính xã với quy mô loại A
thuộc Kế hoạch bê tông hóa giao
thông nông thôn năm 2021
trên địa bàn huyện Tuy Phước

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định

UBND huyện Tuy Phước nhận được Văn bản số 356/SGTVT-GT ngày 14/3/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định về việc đối tượng được xem xét hỗ trợ thêm 250 triệu đồng/Km đường đối với đường xã, trục chính xã với quy mô loại A thuộc Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2021.

Qua rà soát, kiểm tra đối chiếu với các quy định hiện hành, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cung cấp cho Sở Giao thông vận tải tỉnh một số nội dung, cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, việc thực hiện Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2021 trên địa bàn huyện Tuy Phước đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; trong đó có 02 tuyến đường là đường trục chính xã, cụ thể:

1. Tuyến đường BTXM kho nông sản - BTXM giáp Phước Thành thuộc xã Phước An: Hiện trạng trước đây là đường đất nhỏ nhưng lại kết nối giữa hai xã Phước Thành và Phước An. Để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân hai xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thì địa phương đã nhiều lần có kế hoạch mở rộng tuyến đường với quy mô loại A nhưng không thực hiện được vì tuyến đi qua khu đất Quốc phòng và một số hộ dân dọc hai bên tuyến. Nay, một phần khu đất Quốc phòng đã bàn giao cho địa phương cũng như được sự đồng thuận của nhân dân dọc hai bên tuyến đường đã hiến đất để đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và doanh nghiệp được thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như việc định hướng xây dựng thành xã nông thôn mới nâng cao nên UBND xã Phước An đã đăng ký tuyến đường này trong Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2021 với quy mô loại A, đường trục chính xã (do kết nối giữa 2 xã Phước Thành và Phước An) và phù hợp với quy định tại mục 3 phần III Quyết định số 94/2020/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định về ban hành chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyến đường trường Mẫu Giáo đi ĐT 640 thuộc xã Phước Thắng: Hiện trạng trước đây là đường đất, kết nối từ trường Mẫu Giáo xã Phước Thắng đến ĐT 640, chưa được bê tông hóa nên hàng năm thường xuyên ngập lụt, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, đặc biệt là các cháu học sinh. Địa phương đã nhiều lần

có kế hoạch đầu tư xây dựng nhưng gặp khó khăn về nguồn vốn cũng như công tác giải phóng mặt bằng. Nay, được sự đồng thuận của nhân dân hai bên tuyến đường và yêu cầu cấp thiết phải đầu tư xây dựng để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và học sinh được đảm bảo an toàn, thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như việc định hướng xây dựng thành xã nông thôn mới nâng cao nên UBND xã Phước Thắng đăng ký tuyến đường này trong Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2021 với quy mô loại A, phù hợp với quy định tại mục 3 phần III Quyết định số 94/2020/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định về ban hành chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đây là tuyến trục chính quan trọng của xã về lâu dài do lưu lượng người tham gia giao thông ngày càng tăng.

Đối chiếu với Quyết định số 94/2020/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định về ban hành chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh thì 02 tuyến đường nêu trên thuộc đối tượng được hỗ trợ kinh phí theo quy định.

(Kèm theo Văn bản này là các tài liệu có liên quan đến việc đầu tư xây dựng 02 tuyến đường nêu trên).

Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định xem xét tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KT&HT huyện;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân